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ขาวประชาสัมพันธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  
 

 

กยศ.ขานรับฟนกรอ.ขอแครัฐหนุนงบฯใหพอ 
 
 ตามที่นายสมชาย วงศสวัสดิ์ รมว. ศกึษาธิการ มีนโยบายฟนกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับ
รายไดในอนาคต (กรอ.) กลับมาใชใหมน้ัน ดร.สุเมธ แยมนุน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(กกอ.) กลาววา ตนไดเชิญ รศ.นพ.ธาดา มารติน ผูจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มา
หารือและดูขอมูลกองทุน กรอ.และ กยศ. เพื่อเตรยีมขอมูลทั้งหมดเสนอตอ รมว.ศึกษาธิการภายใน
สัปดาหน้ี 
  
ซึ่งเทาที่ดูขอมูลการกูยืม กรอ. ตั้งแตปการศึกษา 2549 ที่เปนปแรกของการนํา กรอ.มาใช พบวาในภาค
เรียนที่ 1/2549 มีผูกู จํานวน 315,186 คน ใชงบ 4,268 ลานบาท ภาคเรียนที่ 2/2549 มีผูกู 256,557 
คน ใชงบฯ 3,383 ลานบาท จากนั้นปการศึกษา 2550 ไดยุบ กรอ. แตยังมีนักศึกษากูกรอ. อยู โดยภาค
เรียนที่ 1/2550 มีผูกู 51,500 คน ใชงบฯ 787.5 ลานบาท สวนภาคเรียนที่ 2/2550 กําลังรวบรวมขอมูล
อยู 
 
ดร.สุเมธ กลาวตอไปวา หากจะใหนํากรอ.กลับมาใชใหมก็สามารถทําได และเทาที่คุยกับ กยศ.พบวามี
เงินเหลือที่จะนํามาดําเนินการได จํานวน 4,333 ลานบาท สามารถรองรับนิสิตนักศึกษาไดประมาณ 3 
แสนคน แตตนจะเสนอ รมว.ศึกษาธกิารดวยวา ถาจะใหเรงดําเนินการอาจจะฉุกละหุกเกินไป จึงควรให
เวลาในการเตรียมความพรอมดวย  
 
รศ.นพ.ธาดา กลาววา ถาจะนํา กรอ. กลับมาใชอีกครั้งคาดวาไมมีปญหา และขณะนี้ กยศ.เตรียมความ
พรอมในเรื่องน้ีไวแลว แตการกูยืม กรอ.น้ัน ตนอยากใหรัฐบาลจัดสรรงบฯใหเพียงพอกับความตองการ
ของผูกู เพราะตองใชเงินจํานวนมาก ซึ่งที่ผานมาเหตุที่ตองยุติ กรอ.ก็เน่ืองจากไมมีงบประมาณแผนดิน
มารองรับ  
 
รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี ม.นเรศวร (มน.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแหง
ประเทศไทย (ทปอ.) กลาววา สวนตัวมองวา กยศ.สามารถดูแลคนยากจนใหไดกูเรียนจริง ๆ และ
สามารถกูไดทั้งคาเลาเรียน คาหอพักและคาใชจายสวนตัว สวน กรอ.ถึงใหกูทุกคน แตกูไดเฉพาะคา
เลาเรยีน ดังน้ันถาจําเปนตองนํากรอ.กลับมาใชจริง ๆ ตนอยากใหกูไดครอบคลุมเหมือน กยศ. แต กรอ.
จะมีปญหาหนี้ในอนาคต ซึ่งรัฐบาลตองดูวาจะทําอยางไร  
 
รศ.ดร.นํายุทธ สงคธนาพิทักษ อธิการ บดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีใน ฐานะประธาน
คณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กลาววา กรอ. และ กยศ. ชวยใหนิสิต
นักศึกษาไดมโีอกาสเขาเรียน แตจะใชระบบใดตองคิดใหรอบคอบและหารือกับ ทุกฝายที่เกี่ยวของ หรือ

ขาวจากหนังสือพิมพเดลนิิวส ฉบับประจําวันท่ี  11  เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2551     หนา    

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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อาจจะตั้งคณะทํางานขึ้นมาศึกษาขอดีขอเสียของแตละกองทุนกอนตัดสินใจ. 
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